



ฉบับที่ ๘/๒๕๕๖

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

**กรมศุลกากร พลิกโฉมระบบ e-Customs
เสริมทัพด้วยระบบ SIS : Smart Intelligence System**

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องโถงอาคาร ๑ กรมศุลกากร (เขตคลองเตย) **นายทศศักดิ์ เล็กอุทัย** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการดีใจได้บริการ” SIS : Smart Intelligence System เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าส่งเสริมการลงทุน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ

นายทศศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการเรียกร้องให้กรมศุลกากรปรับปรุงบริการในการผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าที่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ การนำเข้าอุปกรณ์ไฮเทคที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนไอทีมาก ๆ หรือ การนำเข้า-ส่งออกเครื่องประดับเพื่อแสดงในงานนิทรรศการต่าง ๆ ของภูมิภาค เนื่องจากระบบ e - customs ได้รับการออกแบบมาเพื่อการผ่านพิธีการใบขนสินค้าเป็นสำคัญ จึงทำให้ไม่มีบริการเสริมที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการดังกล่าว

ดังนั้น ระบบ SMART INTELLIGENCE SYSTEM - SIS จึงเป็นบริการใหม่ล่าสุดของกรมศุลกากร เพื่อเสริมระบบผ่านพิธีการศุลกากรในระบบ e - customs ที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกรมศุลกากรได้เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์และจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการเชื่อมโยงและสืบค้นข้อมูลกับระบบ e - customs ใหม่ทั้งหมด

ประโยชน์ที่ได้รับในการจัดเก็บข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว จะทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรและผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการผ่านพิธีการศุลกากรได้ทุกที่ ทั่วประเทศ ทำให้พิธีการศุลกากรเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อื่นจะก่อให้เกิดความโปร่งใส และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง

นางเบญจมา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมศุลกากร ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาการให้บริการศุลกากรอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้กรมศุลกากรก้าวไปสู่ SMART CUSTOMS คือ การให้บริการที่ทันสมัย ตรวจสอบได้ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและโปร่งใส

ระบบ SIS (Smart Intelligence System) เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของกรมศุลกากร ที่จะพัฒนาการให้บริการของกรมศุลกากร เพื่อก้าวสู่ SMART CUSTOMS และจะทยอยเปิดตัวการให้บริการอื่น ๆ ของกรมศุลกากรที่พัฒนาขึ้นตามนโยบายของกระทรวงการคลัง เพื่อพัฒนาระบบการค้าการลงทุนของประเทศอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “ดีใจที่ได้ (ใช้) บริการ” โดยมีผู้แทนจากภาคเอกชนเข้าร่วมการเสวนา ได้แก่ **นายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผล** ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย **นายนิพนธ์ไชยธีร์ภิญโญ** รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ **นายสมชาย พรจินดารักษ์** นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
